

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี  
ครั้งที่ 8/2567  
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

---

**ผู้มาประชุม**

1. ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์	คณบดีคณะโบราณคดี	ประธานกรรมการ
2. นางประพิศ พงศ์มาศ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
3. อ.ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
4. ผศ.อมรชัย คหกิจโกศล	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
5. ผศ.ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	กรรมการ
6. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์	หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี	กรรมการ
7. รศ.ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	กรรมการ
8. อ.ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล	หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา	กรรมการ
9. อ.อาภาโสเม ฉายแสงจันทร์	หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก	กรรมการ
10. อ.ดร.ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์	หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก	กรรมการ
11. อ.ดร.จตุพร โคตรกนก	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาตะวันออก	กรรมการ
12. ผศ.ดร.พจนรภูมิ สุทธิพิณิจธรรม	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาตะวันตก	กรรมการ
13. น.ส.วรินดา แก้วหอมคำ	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการและเลขานุการ
14. น.ส.สุธาทิพย์ แสงเดชะ	นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. ผศ.สิริวรรณ สิริวนิชย์	สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
---------------------------	-------------------------------

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. ผศ.นุชนางค์ ชุมดี	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะโบราณคดี	ลาพักผ่อน
2. ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 1.1** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

**สรุปเรื่อง** ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2.1** ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงินใจ และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ บริการทางวิชาการแก่สังคม ในส่วนของคณะโบราณคดี

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะโบราณคดี ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงินใจ และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้บริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะโบราณคดี ไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงินใจ และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้บริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะโบราณคดี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2.2** รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะคู่ขนานและประสบการณ์นอกห้องเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก

**สรุปเรื่อง** ตามที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะคู่ขนานและประสบการณ์นอกห้องเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก “กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลและทักษะการผสมเครื่องดื่ม (International Table Manners and Etiquette x Mixology Workshop)” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมโซฟิเทล

กรุงเทพ สุขุมวิท นั้น บัดนี้ การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชา  
ภาษาตะวันตก ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ EdPEx

สรุปเรื่อง ตามที่คณะโบราณคดี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ EdPEx นั้น บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับคณะเรียบร้อยแล้ว โดยคณะจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2.4 เรื่องแจ้งจากงานการศึกษา

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งเรื่อง ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้ดำเนินการจัดตารางสอน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชา SU301 พลเมืองตื่นรู้ มาให้กับนางสาวภคมน เสี่ยงมจิตรต์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เพื่อที่คณะจะได้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

2. คณะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 และรอบที่ 2 โควตา (Quota) เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาในรอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ถ้าหากภาควิชา/สาขาวิชา ประสงค์จะรับนักศึกษาในรอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ขอให้ส่งข้อมูลมาให้กับนางสาวชินาพัจน์ ศรีวิสัย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อที่คณะจะได้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

3. ด้วยสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ขอให้คณะโบราณคดี เสนอรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ราย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์ หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี แจ้งว่า ยินดีรับเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2.5 การขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

**สรุปเรื่อง** ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรชัย คหกิจโกศล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งว่า ตามที่อาจารย์กฤษฎา ขำย้ง สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปนั้น ในการนี้ ภาควิชาภาษาตะวันตก มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา จากเดิม “อาจารย์กฤษฎา ขำย้ง” เป็น “อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อัมราลิขิต”

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2.6 การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปี ของคณะโบราณคดี

**สรุปเรื่อง** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งว่า ตามที่คณะได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ภายใต้โครงการ เตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปี ของคณะโบราณคดี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้พิจารณา ผลงานการประกวดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ได้แก่ นางสาวนภัสนันท์ นิโรธธาตุ นักศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี และผู้ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทการออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ 4.1** การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปี พ.ศ. 2564) ที่ไม่มีผลกระทบ ต่อโครงสร้างหลักสูตร

**สรุปเรื่อง** ด้วยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มีความประสงค์จะดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปี พ.ศ. 2564) โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนางค์ ชุมดี*	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนางค์ ชุมดี*
2. อาจารย์ภูมิ ภูติมหาตมะ*	2. อาจารย์ภูมิ ภูติมหาตมะ*
3. อาจารย์สิริวรรณ สิริวนิชย์*	3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ สิริวนิชย์*,**
4. อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ*	4. อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ*
5. อาจารย์กฤษฎา ขำยัง*	5. อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล*

**หมายเหตุ** สัญลักษณ์ \* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สัญลักษณ์ \*\* หมายถึง เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการ

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และการปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปี พ.ศ. 2564) และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4.2 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขอสำเร็จการศึกษา

**สรุปเรื่อง** ด้วยกองบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ศึกษาครบตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้สมควรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 101 ราย ดังนี้

สาขาวิชา	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ราย)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	18
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	20
สาขาวิชาภาษาไทย	1
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	3
สาขาวิชามานุษยวิทยา	19
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	40
รวมทั้งสิ้น	101

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 101 ราย และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอสำเร็จการศึกษา

**สรุปเรื่อง** ด้วยกองบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาครบตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้สมควรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4.4 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

**สรุปเรื่อง** ด้วยคณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในคณะวิชา และเพิ่มพูนขีดความสามารถ ศักยภาพในการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานขององค์กร ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะโบราณคดี จำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนา บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

#### ระเบียบวาระที่ 4.5 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการวิชาการตะวันออก

**สรุปเรื่อง** ด้วยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงาน โครงการวิชาการตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ยกกระดับการให้บริการผู้เรียน และ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษา จารีก เอกสารโบราณ วรรณกรรม จดหมายเหตุ และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของภาควิชาภาษาตะวันออก ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567 โดยขอ เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการ วิชาการตะวันออก

**ระเบียบวาระที่ 4.6**      **ขออนุมัติดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ มรดกวิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ “ตลาดน้อย : ขนบโบราณ ผู้ประกอบการ เพื่อสังคม และสุขภาวะชุมชน”**

**สรุปเรื่อง**                      ด้วยคณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ มรดกวิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ “ตลาดน้อย : ขนบโบราณ ผู้ประกอบการ เพื่อสังคม และสุขภาวะชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแหล่งชุมชนเศรษฐกิจ “ตลาดน้อย” และเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 (กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567) สถานที่ดำเนินงาน ณ ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย North Carolina จำนวน 21 คน และอาจารย์ จำนวน 2 คน ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asia) จำนวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ**                                      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ มรดกวิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ “ตลาดน้อย : ขนบโบราณ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และสุขภาวะชุมชน” และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.7**      **ขออนุมัติดำเนินงานโครงการเผยแพร่บทบรรณนิทัศน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2567**

**สรุปเรื่อง**                      ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงานโครงการเผยแพร่บทบรรณนิทัศน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอื่นของคณะโบราณคดี เผยแพร่ความรู้และข้อคิดเห็นทางด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีการนำเสนอในชั้นเรียน โดยดำเนินการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการความรู้แขนงต่าง ๆ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วิจัย และ ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมของคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอื่นในคณะโบราณคดี โดยมุ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ**                                      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการเผยแพร่บทบรรณนิทัศน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2567

**ระเบียบวาระที่ 4.8      การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2566**

**สรุปเรื่อง**                    ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์ EdPEX ทั้งทั้งองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป นั้น ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา คณะจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ**                                ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566 และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.9      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน**

**สรุปเรื่อง**                    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2566 ข้อ 7 กำหนดให้มหาวิทยาลัยกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบ การประเมิน คุณภาพการศึกษา การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ข้อ 8 กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพระดับส่วนงานโดยการติดตามตรวจสอบผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นั้น

  ในการนี้ คณะขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ**                                ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และ ให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การขอข้อมูล

สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แจ้งว่า ตามที่คณะขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการของบประมาณในการดำเนินงาน Visiting Professor ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยขอให้ส่งข้อมูลมาให้กับคณะภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นั้น เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินงานดังกล่าวกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการของบประมาณในการดำเนินงาน Visiting Professor ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถ้าหากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภาควิชา/สาขาวิชา ส่งข้อมูลดังกล่าวไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา เตรียมความพร้อมในการของบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าวไว้สำหรับในปีถัดไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.



นางสาววันดา แก้วหอมคำ

เลขานุการคณะโบราณคดี

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้  
ได้รับรองแล้วโดยไม่มีการแก้ไข